

Số: 01/BC-BTTND

Ninh Thuận, ngày 23 tháng 12 năm 2022

BÁO CÁO

Hoạt động Ban Thanh tra Nhân dân Ban quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2022

Căn cứ kế hoạch hoạt động và một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022; Ban Thanh tra nhân dân báo cáo kết quả hoạt động cụ thể như sau:

1. Giám sát việc thực hiện chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước:

Lãnh đạo Ban quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa đã thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục tư tưởng chính trị, pháp luật của Nhà nước đầy đủ, kịp thời đến công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan.

Triển khai đầy đủ, kịp thời Kế hoạch, nhiệm vụ của đơn vị trong năm 2022, có đánh giá hằng tháng, quý, sơ kết 06 tháng và tổng kết năm; công chức, viên chức và người lao động Ban quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa thực hiện tốt Quy tắc văn hóa công sở theo quy định.

2. Giám sát việc thực hiện các nội quy, quy chế trong cơ quan:

100% công chức, viên chức và người lao động được bàn bạc, thảo luận trước khi lãnh đạo Vườn ban hành nội quy cơ quan, quy chế phối hợp giữa Lãnh đạo Ban quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở; Ban Chấp hành công đoàn cơ sở, Tổ Công đoàn đã quán triệt cho tất cả công chức, viên chức và người lao động thực hiện tốt Nội quy và các quy chế trong nội bộ cơ quan; đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

Tổ kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính thực hiện tốt việc kiểm tra thực hiện nội quy cơ quan, nhất là việc chấp hành giờ giấc làm việc.

Toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan Ban quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa đã ký cam kết thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; không vi phạm pháp luật về mạng xã hội, mạng internet, bí mật nhà nước.

3. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức

Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức của cơ quan đã đề ra và được biểu quyết thống nhất thực hiện Hội nghị công chức, viên chức năm 2022 theo nguyên tắc tập trung dân chủ, các Chương trình hành động, Kế hoạch, các chỉ tiêu nhiệm vụ trọng tâm được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc.